

“ทีโอที” อัด กสทช. จ่อเลิกเน็ตชายขอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญาโครงการเน็ตชายขอบกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทีโอทีส่งมอบงานล่าช้ามาก และส่งมอบงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) เมื่อ กสทช. ยกเลิกสัญญาแล้ว ก็จะเดินหน้าประมูลใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้

ทั้งนี้ กสทช. ได้ทำหนังสือยกเลิกสัญญากับทีโอทีไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ทีโอทีได้ยื่นอุทธรณ์มาขอขยายเวลา แต่ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้วกว่า 6 เดือน ทีโอทีก็ไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบตามที่โออาร์ ดังนั้น กสทช. จะยกเลิกสัญญา และจ่ายเงินให้ทีโอที ตามที่ได้ลงทุนในส่วนที่ใช้งานได้เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพิ่มเติมว่า การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอทีชุดใหม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเน็ตชายขอบว่า จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุของความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและเหตุใดทีโอทีไม่ดำเนินการตามที่โออาร์ของ กสทช. ซึ่งบอร์ดทีโอทีชุดใหม่ที่จะมี พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มานั่งเป็นประธานบอร์ดต้องมาสะสางเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อมิให้ภาพลักษณ์ของทีโอทีเสียหายไปมากกว่านี้

สำหรับโครงการเน็ตชายขอบนั้น กสทช. ได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอรับใช้สิทธิ์อินเทอร์เน็ตเน็ตชายขอบเพื่อต่อเชื่อมเข้าครัวเรือน ขณะนี้มีผู้สนใจมาลงทะเบียนแล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ กสทช. ได้สั่งการให้คู่สัญญาเน็ตชายขอบเร่งดำเนินการได้ติดตั้งเพื่อเปิดให้บริการฟรี 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง.

เพิ่มเกณฑ์อนุมัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

“บอร์ดกองทุนดีอี” เร่งเดินหน้า พิจารณาโครงการกว่า 130 โครงการ หลังยึดมา 2 ปี “สมคิด” ย้ำ ทำให้เร็วแต่ต้องรอบคอบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดกองทุนดีอี) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลการเงินการคลังของกองทุน และรับทราบโครงการจำนวน 195 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ยื่นก่อนระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. จำนวน 66 โครงการ ให้ยกเลิกแต่สามารถยื่นใหม่ได้ ส่วน 130 โครงการที่ยื่นภายหลัง จะนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับโครงการเพื่อขออนุมัติเงินกองทุน ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 2562 วงเงิน 2,000 ล้านบาท อีกทั้งยังได้มีการนำร่างสัญญาโครงการที่อัยการสูงสุดตีความแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ ให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป รวมถึงได้เพิ่มเกณฑ์การอนุมัติโครงการเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มฟินเทค 2.เฮลท์เทค 3.เอ็ดดูเคชันเทค 4.กัฟเวอร์เมนต์เทค 5.อากิเทค 6.นวัตกรรมดิจิทัล 7.การพัฒนาบุคลากร “รองนายกฯ ได้เสนอให้มีการผลักดัน

ทุกโครงการโดยเร็วและรอบคอบ โดยต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และขอให้เปิดกว้างกับทุกหน่วยงาน ซึ่งต่อจากนี้ไป จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ จากเดิม 1 ชุด เป็น 3 ชุด โดยแบ่งออกเป็น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสังคม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และจะเชิญนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ลาออกให้กลับมาทำงานอีกครั้ง เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เพราะที่ผ่านมาติดปัญหา 2 ปี”.



'ช่อง3'ปรับโฉมใหม่ เปิดเกมรุกดันเรตติ้ง

ถูกจับตามองทันทีหลังจากบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) คืนใบอนุญาตช่อง 13 และช่อง 28 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปรับกลยุทธ์ซูล์โลแกน รวมทุกความสนุกที่นี้ทีเดียว ช่อง 3 กด 33 พร้อมดึงกลุ่มรายการที่ได้รับความนิยมจากทั้ง 2 ช่อง มาเสริมทัพเพิ่มความเข้มข้น มั่นใจเรตติ้งครองใจคนดู

โดยแม่ทัพใหญ่ อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) เผยถึงการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้ว่า "บริษัท คืนทีวีดิจิทัล 2 ช่อง แผนการดำเนินธุรกิจจากนี้ไปคือการทรานส์ฟอร์มช่อง 3 ครั้งสำคัญ โดยเฉพาะการปรับผังรายการต่างๆ ทั้งข่าว วาไรตี้ และละคร ซึ่งเฟสแรกจะเป็นการเขย่าผังรายการข่าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นคอนเทนต์ที่มีจุดแข็งรอบด้าน

ซึ่ง 3 รายการหลักที่เราปรับไปแล้วนั้นคือ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าว 3 มิติ นอกจากนั้นเรายังดึงรายการที่ได้รับความนิยมจากทั้ง 2 ช่อง อย่าง แจ๋วแฟมิลี่ จากช่อง 13 และผู้หญิงถึงผู้หญิง จากช่อง 28 มา

รวมกันเป็นรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว จะออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-08.20 น. รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 10.55-11.20 น.



รายการ โทษกระแส ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่อง 28 จะย้ายมาอยู่เวลา 12.20-12.45 น. ต่อจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ นอกจากนั้นยังมีอีก 3 รายการที่เราเอาใจคนนอนตึก ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ อย่างรีวิวบันเทิงทูไนท์ พร้อมมาเสิร์ฟข่าวบันเทิงทุกวัน เวลา 01.30-01.50 น. Btime Business moment By Banch ออกอากาศ เวลา 01.50-

02.00 น. Young@ Heart Show ออกอากาศเวลา 03.25-03.30 น. ส่วนช่วงวันอาทิตย์จะมี 2 รายการได้แก่ครอบครัวดนตรี ออกอากาศเวลา 01.00-02.00 น. และเจ้าสังเวียนมวยปล้ำ ออกอากาศเวลา 02.00-03.00 น."





'บีอีซี' รับเงินคืนช่อง 820.23 ล้านบาท

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC รายงานความคืบหน้าการเข้ารับเงินชดเชยจากสำนักงานกสทช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 จากการคืนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการ 3SD (ช่อง 28) และ 13Family(ช่อง 13) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ยุติการออกอากาศทั้งสองช่องโดยวันสุดท้ายคือ 30 ก.ย. 2562

ทั้งนี้เงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่งวดที่ 4 จะคงเหลือ 842.62 ล้านบาท (ช่อง 28 จำนวน 680.08 ล้านบาท และช่อง 13 จำนวน 162.54 ล้านบาท) และหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายและหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2562 คงเหลือสุทธิ 820.23 ล้านบาท

"เอไอเอส" 29 ปี ชูลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้จัดงานครบรอบ 30 ปี อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "Celebrating our journey with you" แล้วคุณก็จะ "อุ่นใจ" ยิ่งกว่าเดิม พร้อม 12 พิธีเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นเต้น โดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ในโอกาสที่เอไอเอสครบรอบ 29 ปี และก้าวสู่ปีที่ 30 ถือเป็นความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ โดยปัจจุบันเอไอเอส มีผู้ใช้บริการเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ (อินเทอร์เน็ตบ้านเรือนผ่านสายเคเบิล) 42 ล้านเลขหมาย โดยไตรมาส 2 ปี 62 มีรายได้ 44,688 ล้านบาท กำไร 8,456 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากคิดทั้งหมดในเวลา 29 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยใช้เงินลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านบาท และคลื่นความถี่ที่ประมูลมาจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวม 50 เมกะเฮิรตซ์ เพียงพอรองรับความต้องการในปัจจุบัน 41 ล้านเลขหมาย ขณะที่การให้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ ปัจจุบันมีลูกค้าราว 1 ล้านราย

"ในปี 2020 เอไอเอส มีภารกิจเพื่อความยั่งยืน "Mission Green 2020" ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ E-Waste รณรงค์ให้คนไทยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่ศูนย์บริการเอไอเอส โดยตั้งเป้าหมายปี 2020 จะช่วยลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ล้าน KgCO₂e และจัดการกับขยะ E-Waste ได้ 100,000 ชิ้น โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.62 จะมีถังขยะ E-Waste วาง 81 จุด ที่ AIS Shop ทั่วประเทศและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล ในกรุงเทพฯ และในอนาคตจะร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ นำถังขยะ E-Waste ไปตั้งในแหล่งศึกษาและยังมีแผนที่จะไปรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้คนไทยถึงที่บ้าน เพื่อกำจัดขยะเหล่านี้ได้อย่างถูกวิธี".

ยกระดับแก้วิกฤติฝุ่น ตั้งสถานีวัดพิษ50เขต มีด่านกรองรถควันดำ

กรมควบคุมมลพิษร่วมถกแก้ฝุ่นพิษ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กทม.เร่งติดตั้งสถานีตรวจวัดครบ 50 เขตภายในสิ้นปี บก.จร.กำหนดเวลารถใหญ่วิ่งกรุงเทพฯ ชั้นใน ชสมก.ต้องตรวจเข้ม ★ มีต่อหน้า 19

ยกระดับแก้ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
วันตำรวจแม่เหล็ก เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น B20 ด้านกรมทางหลวงประสานงานผู้รับเหมาดัดระบบปล่อยฝุ่นละอองนำลดฝุ่น มท.1 สั่งด่วนคุมเข้มต้นทางเกิดฝุ่นพิษ ตรวจจับรถควันดำ-คุมการเผาในที่โล่ง-พื้นที่เกษตร-โรงงาน

ความลับหน้าเรื่อง “ฝุ่นละออง PM2.5” ที่แม้จะมีฝนหลังจากฟ้าหลางมาช่วยให้ฝุ่นจับบรรยากาศเบาบางแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการแก้ไข โดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 ต.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานประชุมเตรียมการแก้ปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

นายประลองให้สัมภาษณ์ว่า ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในสถานการณ์วิกฤติด้านฝุ่นละออง มีการยกระดับแผนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนตามมาตรการหลักคือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ช่วงวิกฤติ 2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษต้นทาง 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ กรุงเทพมหานครจะติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ให้ครบ 50 เขต ภายในเดือน ธ.ค. จากเดิม 24 สถานี บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวด ทั้งจากการก่อสร้าง การเผาในที่โล่ง การตรวจวัดควันดำรถยนต์

นายประลองกล่าวอีกว่า ในส่วนกองบังคับการตำรวจจราจร ได้ตั้งจุดตรวจ 20 จุดคัดกรองยาน

พาหนะที่มีควันดำในเวลา 10.00-14.30 น. กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน เวลา 06.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ กำหนดตรวจเดือนละ 8 ครั้ง 16 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตจตุจักร พระราม 7 ดินแดง ส่วน ชสมก.จะเร่งลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากรถโดยสารและเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20 ก่อนออกจากอุ้งจะตรวจสอบทุกคัน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวด้วยว่า กรมทางหลวงจะประสานกับผู้รับเหมามาให้ติดตั้งระบบปล่อยฝุ่นละอองน้ำ ในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่น ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถส่วนตัวในกทม. ใช้บัตร Easy Pass และระบบ M-PASS ในเส้นทางออกต่างจังหวัด เพื่อช่วยลดปริมาณมลพิษจากรถติดสะสมหน้าด่านเก็บเงิน ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละอองบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 7 สะพานภูมิพล ตรวจสภาพรถที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท

ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่า ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงแก้ปัญหาฝุ่นละอองแบบเข้มข้นเป็นรูปธรรม ปัญหาฝุ่น PM2.5 ส่วนใหญ่มาจากยานยนต์ เผาเศษวัสดุเกษตร เผาขยะในที่โล่งและมาจากภาคอุตสาหกรรมเพียง 5% ได้สั่งให้เร่งแก้ปัญหาทั้งเรื่องการลดการเผาอ้อย ไม่รับซื้ออ้อยเผาทั้งหมดในปี 2566 สนับสนุนกองทุนในการจัดซื้อรถตัดอ้อย ในการจัดเก็บอ้อย บังคับใช้รถเครื่องยนต์ยูโร 5 ให้เร็วขึ้นเป็นปี 2564 เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมลงนามความร่วมมือ

กับกองทัพอากาศในเดือนนี้ โดยจะนำอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ไปติดตั้งบนโดรนของกองทัพอากาศบินตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด และกทม.ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เอ็ม 2.5 จัดทำแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ สร้างการรับรู้และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชน 2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เช่น ตรวจจับรถควันดำ รถรงค์ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ คัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดพีเอ็ม 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ป้องกันเพื่อควบคุม ลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กจากการก่อสร้างและระบบสาธารณสุขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่และช่วงเวลาตามความเหมาะสม สอดคล้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนักลดการเผาในที่โล่งและในที่ชุมชนหรือเมือง

วันเดียวกัน ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค และทีมงานพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ดูปัญหาฝุ่นควันพิษและแจกหน้ากากป้องกันให้แก่ประชาชน พร้อมเผยว่า โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น หากจำเป็นต้องหยุดเรียนก็ต้องให้หยุดทันที

ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าฯกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ว่าที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27-30 ก.ย. มีปริมาณฝุ่น pm2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ในวันที่ 1-2 ต.ค. ค่าฝุ่น pm2.5 ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนหนึ่งอาจเพราะฝนตก ร้อยละ 54 ของปัญหาฝุ่นละอองเกิดจากการ

เผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเครื่องดีเซล
ในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปหาทางแก้ปัญหา

ก่อนหน้าเวลา 02.00 น. ร.ท.รามศเพ็ชร ก่อ
นำกำลังทหาร มณฑลทหารบกที่ 11 และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตหลักสี่ นำรถบรรทุกน้ำ คัน ไปฉีดพ่น
น้ำทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า ที่ถนน
แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ช่วงหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวง
ทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ ไปจนถึงศูนย์ราชการ ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กม. ด้างฝุ่นอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเนื่องจากเป็นบริเวณมีการก่อสร้างจำนวนมาก
และยังมีทหาร พล.ม.2 ปฏิบัติการลักษณะเดียวกัน
ในพื้นที่ถนนพหลโยธินอีกด้วย